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Video er no-brainer

•Dæmi um ótrúlegan árangur t.d. á youtube.

• Einfalt að búa til myndskeið.
• Símar
• Einföld klippiforrit á netinu
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Hvernig er vefur undirbúinn?

•Þarfagreining
•Markhópur
• Tilgangur

•Þekking
•hönnun
• forritun
• vefstjórn







Þarfagreining???

•Til hvers ætlum við að vera með myndskeið 
á vefnum okkar?



Þarfagreining???

•Til hvers eru þau? Kynning? Hluti 
ímyndarvinnu? Fræðsla? Skemmtun?



Þarfagreining???

•Hverjum eru þau ætluð? Viðskiptavinum, 
samfélaginu í heild, eigendum, 
starfsmönnum?



Þarfagreining???

•Eiga myndböndin að vera á forsíðu, sérhæfri 
undirsíðu, innri vef?



Þarfagreining???

•Hvernig myndskeið þarf til að uppfylla þarfir 
okkar og kunnum við að gera slíkt 
myndskeið?



Þarfagreining???

•Ætlum við að vera með eitt myndskeið eða 
mörg?



Þarfagreining???

•Uppfæra aldrei eða stanslaust? 



Þarfagreining???

•Er rétt að semja við Einar eða þurfum við að 
byggja upp færni? 







Ef, þá…

• Eigi að halda úti því sem í raun er fjölmiðill, þ.e. gera 
regluleg myndskeið sem eiga að fræða, skemmta eða 
byggja upp ímynd þarf að fjárfesta.

• Fagmennska er lykilorðið.

•Rétt eins og góður vefur skilar árangri, skila góð 
myndskeið árangri og geta borist mun víðar en vefur 
(viral).

•Að sama skapi eru vond myndskeið til vansa.
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Hvað þýðir þetta fyrir vefiðnaðinn?

• Myndskeið sem horft er á um borðtölvu: 127% aukning á 5 árum

• Ímyndaruppbygging

• Dreifing umfram vef

• Við þurfum að læra nýtt handverk, þróa nýja frásagnartækni.

• Atvinnutækifæri!

• Óplægður akur – takmarkað framboð enn sem komið er.



Verðum við ekki að vera með video?

Nei…

…en ef það er vel gert getur það skilað 
marktækum árangri.


